



ที่ ศธ ๐๒๖๑/๒๖๒๖

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ ๖๖๒ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศิลา
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด โดยมุ่งเน้นแนวทางบูรณาการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีแผนการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ คือ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา เน้นย้ำให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความร่วมมือดำเนินการและถือปฏิบัติ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้ท่านดำเนินการและถือปฏิบัติตามแนวป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนันท์วัลลักษณ์ สุขานนท์สวัสดิ์ โทรศัพท์ ๐๘๐-๔๔๙๗๔๗๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอารารุณ ชันสร)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ผู้ปฏิบัติ นางจิรภา ชัยบัวลา

โทร. ๐๘๙-๔๒๒๕-๒๖๖



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด โดยมุ่งเน้นแนวทางบูรณาการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีแผนการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ คือ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา เน้นย้ำให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้บริหารทุกระดับ นำแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด และตลอดทั้งปีไปสู่การปฏิบัติ จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา

๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ความรู้ความทันสมัยและเข้มข้นมากขึ้นในทุกช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเอกชน ระดับอาชีวศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

๓. ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ ผ่านกิจกรรมรณรงค์ทั้งในรูปแบบการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ และรูปแบบสื่อออนไลน์ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุ และลดการบาดเจ็บทางถนนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เช่น การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งในการขับขี่ยานพาหนะ

๔. ผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา โดยให้สวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ หรือโดยสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยสถานศึกษาต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง สร้างความตระหนักจิตสำนึกเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับนักเรียน นักศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ